



คุณสมบัติใหม่ที่มีใน macOS Tahoe

### Liquid Glass

Liquid Glass คือรากฐานของดีไซน์ใหม่ที่เกิดจากการผสมผสานคุณสมบัติทางออปติคัลของกระจกและความรู้สึกลื่นไหลเข้าด้วยกัน โดยจะสะท้อนและหักเหแสงต่างๆ ที่อยู่ใต้พื้นผิวแบบเรียลไทม์ ทั้งยังปรับเปลี่ยนไปตามสิ่งที่อยู่บนหน้าจอ เพื่อให้คุณจดจ่อกับคอนเทนต์ได้มากขึ้น นี่ทุกสิ่งที่คุณทำบน iPhone, iPad, Mac และ Apple Watch ก็จะมีเปลวไฟขึ้นไปอีก ตั้งแต่หน้าจอล็อคและศูนย์ควบคุม ไปจนถึงไอคอนแอป, การควบคุม และการไปยังส่วนต่างๆ

### เครื่องมือและการนำทางแบบไดนามิก

แถบเครื่องมือแบบ Liquid Glass และการนำทางไปยังแอปต่างๆ อย่าง เมล, โน้ต, ข้อความ และอีกมากมายจะช่วยให้คุณจดจ่อกับเนื้อหาได้มากขึ้น

### เมนูบริบทแบบขยายได้

เมื่อแก้ไขหรือจัดรูปแบบข้อความ คุณสามารถขยายเมนูที่แก้ไข ให้เป็นเมนูบริบทแบบแนวตั้ง เพื่อให้ค้นหาคำสั่งที่ต้องการได้ง่ายขึ้น

### หน้าต่างที่โค้งมนมากขึ้น

วันนี้ Windows บน Mac มาในลุคสดใหม่พร้อมมุมมนที่โค้งมนยิ่งขึ้น

### ไอคอนและวิดเจ็ตย้อมสีอ่อน

ปรับแต่งไอคอนและวิดเจ็ตแอปในแบบของคุณ ด้วยการย้อมสีอ่อนๆ เลือกย้อมสีโทนอ่อนเพื่อเติมสีสันให้กับพื้นหลังของไอคอนและวิดเจ็ต หรือเลือก โทนเข้มเพื่อแต่งสีให้กับภาพสัญลักษณ์และเนื้อหาบนพื้นหลังที่มีดกกว่า และยังสามารถตั้งให้สลับระหว่างโทนอ่อนและโทนเข้มโดยอัตโนมัติ ตามการเปิดหรือปิดใช้งานโหมดมืดได้ด้วย

### ตัวควบคุมที่อัปเดตใหม่

ปุ่ม, แถบเลื่อน, สวิตช์ และตัวควบคุมอื่นๆ ที่คุณใช้ทุกวันจะมีชีวิตชีวามากขึ้นด้วย Liquid Glass ไม่ว่าจะโต้ตอบแบบไหนก็สนุกสนานเปลวไฟไปหมด แม้แต่การโต้ตอบที่เรียบง่ายที่สุด

### แถบด้านข้างแบบ Liquid Glass

แถบด้านข้างแบบ Liquid Glass ในแอปอย่าง Safari, Apple Music, Podcasts, News และอีกมากมายจะช่วยให้คุณจดจ่อกับเนื้อหาได้มากขึ้น ทั้งยังทำให้ประสบการณ์ที่คุณได้รับการใช้แอปต่างๆ เต็มอิมเมจจริงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

### แถบเมนูที่อัปเดตใหม่

ดีไซน์ที่อัปเดตใหม่นั้นครอบคลุมไปถึงแถบเมนูบน macOS ซึ่งตอนนี้เป็นแบบโปร่งใสทั้งหมด จึงทำให้จอภาพ Mac ของคุณดูกว้างยิ่งขึ้น และตัวควบคุมต่างๆ ของระบบอย่างความสว่างรวมถึงระดับเสียงก็จะขยายออกมาในแถบเมนูอย่างกลมกลืนเมื่อคุณทำการปรับเปลี่ยน เพื่อช่วยให้คุณจดจ่อกับเนื้อหา

### ไอคอนแอปที่ออกแบบใหม่

ไอคอนแอปมาในลุคสดใหม่ที่รังสรรค์จาก Liquid Glass แบบเรียงซ้อนกันหลายชั้น โดยมีทั้งลุคโทนสว่าง โทนมืด และย้อมสี

### ไอคอนและวิดเจ็ตแบบใส

ปรับแต่งไอคอนแอปของคุณด้วยลูกกระชากใสแบบใหม่หมด เลือกให้กระจกเป็นโทนสว่างหรือโทนมืด หรือสลับระหว่างสอง โทนโดยอัตโนมัติตามการเปิดหรือปิดใช้งานโหมดมืด

## ศูนย์ควบคุม

### ตัวควบคุมแบบใหม่หมด

เตรียมพบกับตัวควบคุมใหม่ๆ ที่จะมาอยู่ใน macOS เป็นครั้งแรก ไม่ว่าจะเป็นการตั้งนาฬิกา นับถอยหลัง การเรียงต่อหน้าต่าง หรือการเรียกใช้ทางลัด

### แกลเลอรีตัวควบคุม

แกลเลอรีตัวควบคุมจะแสดงตัวควบคุมที่มีอยู่ทั้งหมด ซึ่งคุณสามารถลากแล้ววางในศูนย์ควบคุมได้ง่ายๆ ในทันที

### ตัวควบคุมสำหรับแอปของบริษัทอื่น

เตรียมพบกับ API ตัวควบคุมใน macOS ที่นอกจากจะช่วยให้นักพัฒนานำตัวควบคุมจาก iOS และ iPadOS มาใช้งานได้แล้ว ยังสามารถสร้างตัวควบคุมแบบใหม่หมดสำหรับ macOS โดยเฉพาะได้อีกด้วย

### จัดเรียงและปรับขนาดตัวควบคุมของคุณ

จัดเรียงตัวควบคุมตามที่คุณต้องการในศูนย์ควบคุมที่ได้รับการออกแบบมาใหม่บน macOS ทั้งยังสามารถย้ายรายการในแถบเมนูไปไว้ในศูนย์ควบคุมได้อีกด้วย

### ตัวควบคุมในแถบเมนู

คุณสามารถลากตัวควบคุมใดๆ ก็ได้จากแกลเลอรีตัวควบคุมมาวางในแถบเมนูได้โดยตรงเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายกว่าเดิม และยังสามารถสร้างหน้าสำหรับตัวควบคุมที่กำหนดเอง เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นจากแถบเมนูของคุณ

## ปรับแต่งให้เป็นอย่างคุณ

### การย่อสีของไอคอนแอปแบบอัตโนมัติ

เลือกให้ไอคอนแอปของคุณเปลี่ยนสีโดยอัตโนมัติตาม โหมดสว่างและโหมดมืดที่จะปรับตามช่วงเวลาของวัน

### เพิ่มอิโมจิหรือสัญลักษณ์ลงในโฟลเดอร์

คุณสามารถเพิ่มอิโมจิหรือสัญลักษณ์เพื่อให้แยกโปรเจกต์ของคุณได้ง่ายดายขึ้น

### เปลี่ยนสีเริ่มต้นของโฟลเดอร์

เปลี่ยนสีเริ่มต้นของทุกโฟลเดอร์ รวมถึงที่อยู่ใน Finder, Dock และเดสก์ท็อปของคุณ

### แบบอักษรแบบกำหนดเองบนหน้าจอล็อค

คุณสามารถเลือกแบบอักษรได้ถึง 6 แบบ เพื่อเปลี่ยนลุคให้ Mac ของคุณดูโดดเด่นและบ่งบอกความเป็นตัวคุณได้ตั้งแต่ยังไม่ทันปลดล็อค

### การติดแท็กโฟลเดอร์ที่เห็นได้ชัดขึ้น

โฟลเดอร์ที่คุณย่อสีใน Finder จะถูกติดแท็กสีนั้นๆ ให้โดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบและค้นหาภายในไฟล์ได้ง่ายขึ้น

## แอป TV

### ดีไซน์ใหม่

เปล็ดเปลื่นกับแอป Apple TV โฉมใหม่ที่มาพร้อม Liquid Glass และภาพโปสเตอร์แบบใหม่สไตล์ภาพยนตร์ที่ให้คุณเห็นชื่อเรื่องต่างๆ ได้มากขึ้นเพียงแค่เหลือบมอง

# องค์ประกอบหลัก

## การแปลภาษาสด

### แปลข้อความโดยอัตโนมัติ<sup>1</sup>

แปลข้อความที่เข้ามาโดยอัตโนมัติ รวมถึงข้อความกลุ่ม แต่พิมพ์ข้อความตอบกลับของคุณในภาษาที่ต้องการ แล้วแอปจะส่งข้อความนั้นถึงเพื่อนคุณทั้งในภาษาต้นฉบับและภาษาที่แปลแล้ว

### การแปลเสียงในแอปโทรศัพท์<sup>2</sup>

แปลเสียงสนทนาที่คุณโทรออกหรือรับสายโดยใช้เมนูเพิ่มเติมระหว่างการโทร ซึ่งคุณสามารถได้ยินคำพูดของอีกฝั่งที่ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติแบบเรียลไทม์ และถ้าเปิดลำโพงระหว่างการโทร คุณก็สามารถอ่านข้อความถอดเสียงบนหน้าจอตามไปด้วย

### คำบรรยายที่แปลใน FaceTime<sup>2</sup>

ดูคำบรรยายที่ได้รับการแปลซึ่งแสดงอย่างลื่นไหลบนหน้าจอ พร้อมกับฟังเสียงของเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวไปด้วย

## Genmoji<sup>3</sup>

### ผสมอิโมจิเพื่อสร้าง Genmoji ใหม่<sup>3</sup>

นอกจากการเปลี่ยนข้อความที่อธิบายให้กลายเป็น Genmoji แล้ว ตอนนี้คุณยังผสมอิโมจิเข้าด้วยกันเพื่อสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆ ได้อีกด้วย เช่น ใช้อิโมจิสีล้อผสมกับอิโมจิหลอดไฟ ในจังหวัดที่คุณเพิ่งเข้าไปมุกตลกเป็นคนสุดท้ายในแชทกลุ่ม หรือจะรวมอิโมจิและ Genmoji เข้ากับข้อความที่อธิบายก็ยังได้ ดังนั้น ถ้าคุณอยากจะชวนเพื่อนมาร้องคาราโอเกะตอนกลางคืน ก็สามารถใช้อิโมจิผู้หญิงผสมกับอิโมจิไมโครโฟน แล้วเพิ่ม “แจ๊สเก็ตป๊อกลีอม” ลงไป

### เพิ่มสีหน้า<sup>3</sup>

เลือกสีหน้าที่เข้ากับ Genmoji ผู้คนต่างๆ ของคุณ ที่นี้คุณก็สามารถสร้างตัวละครที่มีความสุข ตกใจ และอีกหลากหลายอารมณ์ได้เลย

### แก้ไขลักษณะเฉพาะตัว<sup>3</sup>

เปลี่ยนอะไรๆ เช่น ทรงผมและหมวดเคราของ Genmoji ที่ได้แรงบันดาลใจจากผู้คนที่อยู่ในคลังรูปภาพของคุณ

## Image Playground

### เพิ่มสีหน้า<sup>3</sup>

เลือกสีหน้าที่เข้ากับรูปภาพผู้คนต่างๆ ของคุณ ที่นี้คุณก็สามารถสร้างตัวละครที่มีความสุข ตกใจ และอีกหลากหลายอารมณ์ได้เลย

### Genmoji ใน Image Playground<sup>3</sup>

ตอนนี้คุณสามารถสร้าง Genmoji ใน Image Playground ได้แล้ว เพียงเลือก Genmoji เป็นสไตล์

### แก้ไขลักษณะเฉพาะตัว<sup>3</sup>

เปลี่ยนอะไรๆ เช่น ทรงผมและหมวดเคราของรูปภาพที่คุณทำขึ้น โดยอิงจากผู้คนที่อยู่ในคลังรูปภาพของคุณ

### การผสมรวมกับ

### พื้นหลังของแอปข้อความ<sup>3</sup>

สร้างรูปภาพสำหรับพื้นหลังของแอปข้อความโดยใช้ Image Playground

### แต่งเติมสไตล์ต่างๆ ด้วย ChatGPT<sup>4</sup>

วันนี้คุณสามารถสร้างสรรค์ภาพโดยใช้ ChatGPT ได้แล้ว นอกจากสไตล์ที่มีอยู่เดิมอย่างภาพเคลื่อนไหวหรือภาพสเก็ตซ์ ตอนนี้คุณยังเลือกสไตล์ใหม่ๆ อย่างสีน้ำและภาพวาดสีน้ำมันด้วย ChatGPT ได้ และเมื่อไหร่ที่อยากจะควบคุมรูปภาพได้มากขึ้นอีกล่ะก็ แค่แตะ “สไตล์ใดก็ได้” เพื่ออธิบายภาพและสไตล์ที่คุณต้องการ Image Playground ก็จะส่งคำอธิบายหรือรูปภาพของคุณไปยัง ChatGPT เพื่อให้คุณได้รูปภาพที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใคร โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอป ทุกอย่างที่ว่ามานี้จะอยู่ในการควบคุมของคุณเสมอ และจะไม่มีการแชร์อะไรกับ ChatGPT โดยที่คุณไม่ได้อนุญาต

## แอป โทรศัพท์

### แอป โทรศัพท์บน Mac

ตอนนี้คุณสามารถใช้แอป โทรศัพท์จาก iPhone บน Mac ได้แล้ว ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ด้วยคุณสมบัติความต่อเนื่องที่ให้คุณส่งต่อการโทรผ่านระบบเซลลูลาร์จาก iPhone ที่อยู่ใกล้ๆ

### รายการผู้โทรที่ไม่รู้จัก

ควมคมว่าใครสามารถติดต่อคุณได้บ้าง ด้วยการเลือกใช้ฟลเตอร์ผู้โทรที่ไม่รู้จัก ซึ่งจะคัดกรองสาย โทรจากหมายเลขที่ไม่รู้จัก และนำไปไว้ในส่วนใหม่ของประวัติการโทรเพื่อไม่ให้รบกวนคุณ และพวกเขาจะโทรหรือส่งข้อความผ่านแอป โทรศัพท์, FaceTime และข้อความถึงคุณได้ก็ต่อเมื่อคุณทำเครื่องหมายว่ารู้จักหมายเลขดังกล่าวแล้วเท่านั้น

### รูปแบบรวม

รูปแบบรวมใหม่จะรวมรายการโปรด ล่าสุด และวอยซ์เมลเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้คุณเข้าถึงคุณสมบัติที่ใช้บ่อยที่สุดได้ในทันทีโดยไม่ต้องสลับมุมมอง

### โปสเตอร์ของรายชื่อ

สายเรียกเข้าบน Mac จะแสดงโปสเตอร์รายชื่อที่โดดเด่นของเพื่อนๆ และครอบครัว ซึ่งดูสวยงามบนหน้าจอที่ใหญ่ขึ้น

## กิจกรรมสด<sup>5</sup>

### กิจกรรมสด

กิจกรรมสดจาก iPhone ของคุณที่อยู่ใกล้ๆ จะแสดงบน Mac ของคุณ ในแถบเมนู เพื่อให้คุณติดตามสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นได้ในแบบเรียลไทม์ เช่น การแข่งขันกีฬา การออกกำลังกาย การแชร์รถ หรือออเดอร์อาหารที่สั่งให้มาส่ง

### การสะท้อนหน้าจอ iPhone จากกิจกรรมสด

ให้คุณทำสิ่งต่างๆ ต่อจากที่ค้างไว้ได้ เพียงคลิกสองครั้งที่กิจกรรมสด แล้วแอปนั้นก็จะเปิดขึ้นในการสะท้อนหน้าจอ iPhone บน Mac ของคุณ

### กิจกรรมสดแบบขยาย

เพียงแค่คลิกเดียว กิจกรรมสดจะขยายออกมาจากแถบเมนูของคุณอย่างสิ้นไหลเพื่อแสดงข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี้คุณก็จะไม่พลาดเลยสักเรื่อง

## Spotlight: การค้นหา

### ผลการค้นหาที่จัดเรียงมาอย่างชาญฉลาด

วันนี้ Spotlight จะแสดงรายการผลลัพธ์ทุกประเภทไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ โฟลเดอร์ และแอป แล้วนำมาจัดอันดับอย่างชาญฉลาดตามความเกี่ยวข้องกับคุณ เพื่อให้คุณหาสิ่งที่ต้องการค้นหาเจอได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

### กรองผลการค้นหาตามแอป ประเภทไฟล์ โฟลเดอร์ หรือผู้ให้บริการไฟล์

ตอนนี้คุณสามารถกรองผลการค้นหาตามแอป ประเภทไฟล์ โฟลเดอร์ หรือผู้ให้บริการไฟล์เพื่อช่วยจำกัดขอบเขตการค้นหาและช่วยให้หาเนื้อหาที่เจาะจงได้ง่ายขึ้น

### ประวัติใน Spotlight

คุณสามารถเข้าถึงประวัติการค้นหาและการทำงานต่างๆ ใน Spotlight ได้โดยกดลูกศรขึ้นขณะที่ Spotlight เปิดอยู่ เพื่อช่วยให้คุณย้อนกลับไปดูการค้นหาเก่าๆ ได้

### ค้นหาเนื้อหาที่จัดเก็บไว้ด้วยบริการคลาวด์ของบริษัทอื่น

ตอนนี้ผลการค้นหาของ Spotlight ยังครอบคลุมเนื้อหาจากบริการคลาวด์ของบริษัทอื่นด้วย ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าถึงไฟล์ที่จัดเก็บไว้ในแพลตฟอร์มต่างๆ ได้โดยตรงจาก Spotlight

### ค้นหาเว็บไซต์แบบรวดเร็ว

ค้นหาเว็บไซต์อย่างรวดเร็ว ได้โดยตรงจาก Spotlight เพียงพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ เช่น Amazon, Youtube หรือ IMDb แล้วกด Tab ซึ่งจะช่วยให้คุณค้นหาเว็บไซต์ต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

### ภาพถ่ายหน้าจอ

เข้าถึงภาพถ่ายหน้าจอล่าสุดของคุณได้ง่ายๆ เพียงพิมพ์ "/screenshots" ใน Spotlight แล้วยังค้นหาได้เจาะจงยิ่งขึ้นด้วยการค้นหาจากข้อความที่อยู่ภายในภาพถ่ายหน้านั้นๆ

## หน้าต่างและแถบในการค้นหา

ตอนนี้ผลลัพธ์ของ Spotlight ไม่เพียงแต่ครอบคลุมประวัติใน Safari เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงหน้าต่างและแถบต่างๆ ที่คุณเปิดอยู่ด้วย ซึ่งช่วยให้คุณหาเนื้อหาที่เปิดใช้งานอยู่เจอได้ง่ายขึ้น

## รับคำตอบจาก Siri หรือ ChatGPT

Spotlight สามารถส่งต่อคำถามของคุณให้ Siri หรือ ChatGPT โดยตรง หากตรวจพบว่าเครื่องมือเหล่านั้นสามารถช่วยให้คำตอบที่ดีที่สุดกับคุณได้

### Spotlight: การเลือกดู

#### แอป

มุมมองการเลือกดูแบบใหม่ช่วยให้คุณเห็นแอปทั้งหมดบน Mac โดยจะแบ่งแอปตามหมวดหมู่ที่มีประโยชน์ ซึ่งรวมถึงแอปที่แนะนำ หรือแม้แต่แอปจาก iPhone ที่คุณสามารถเปิดใช้งานผ่านการสะท้อนหน้าจอ iPhone ได้ โดยกด Command-1 หรือลูกศรขวา 1 ครั้ง เมื่อ Spotlight เปิดอยู่เพื่อเข้าถึงมุมมองนี้ หรือคลิกที่ไอคอนจาก Dock เลยกก็ได้เช่นกัน

#### การทำงาน

มุมมองการเลือกดูการทำงานช่วยให้คุณเลือกดูและเรียกใช้การทำงานของระบบและแอปนับร้อยๆ รายการจาก Spotlight โดยตรง คุณจึงทำสิ่งต่างๆ ให้เสร็จเรียบร้อยได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยกด Command-3 หรือลูกศรขวา 3 ครั้ง เมื่อ Spotlight เปิดอยู่ เพื่อเข้าถึงมุมมองนี้

#### ไฟล์

เข้าถึงไฟล์ล่าสุดได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมด้วยคำแนะนำอัจฉริยะเกี่ยวกับไฟล์ตามกิจวัตร และงานที่คุณทำอยู่ ที่นี่ก็มั่นใจได้เลยว่าเอกสารที่คุณต้องการจะอยู่ใกล้แค่เอื้อม โดยกด Command-2 หรือลูกศรขวา 2 ครั้ง เมื่อ Spotlight เปิดอยู่ เพื่อเข้าถึงไฟล์

#### คลิปบอร์ด

ตอนนี้คุณสามารถเลือกดูข้อความ, รูปภาพ, ลิงก์ และไฟล์ที่คุณเพิ่งคัดลอกได้จาก Spotlight โดยตรง เรียกว่าเป็นวิธีการนำเนื้อหาที่เคยคัดลอกไว้กลับมาใช้ใหม่ได้ทันทีจากประวัติคลิปบอร์ดได้อย่างสะดวกสุดๆ โดยกด Command-4 หรือลูกศรขวา 4 ครั้งเมื่อ Spotlight เปิดอยู่ เพื่อเข้าถึงคลิปบอร์ด

### Spotlight: การทำงาน

#### การทำงาน

เรียกใช้การทำงานใหม่นับร้อยๆ อย่างของระบบและแอปได้จาก Spotlight โดยตรง ตั้งแต่การสร้างกิจกรรม ไปจนถึงการเริ่มบันทึกเสียง หรือแม้แต่การเล่นพ็อดคาสต์ ไม่ว่าคุณจะกำลังใช้งานแอปไหนอยู่ ก็เรียกใช้การทำงานต่างๆ ได้โดยไม่ต้องยกมือออกจากคีย์บอร์ดเลย

#### การทำงานจากแถบเมนู

ตอนนี้คุณสามารถค้นหารายการต่างๆ จากแถบเมนูของแอปที่กำลังใช้งานอยู่ใน Spotlight ได้แล้ว เหมาะกับเวลาที่คุณอยากทำอะไรให้เสร็จเรียบร้อยโดยตรงจากคีย์บอร์ด

#### รับรู้บริบท

วันนี้ Spotlight สามารถรับรู้บริบทและเข้าใจองค์ประกอบต่างๆ เช่น แอปที่คุณกำลังใช้งานอยู่ หรือข้อความที่คุณคัดลอกไว้ จึงสามารถให้คำแนะนำที่ตรงจุดและส่งต่อข้อมูลไปยังการทำงานและคำสั่งถัดไปเพื่อช่วยให้คุณทำสิ่งต่างๆ ให้เสร็จได้เร็วกว่าเดิม

#### การทำงานสำหรับคุณโดยเฉพาะและการทำงานล่าสุด

Spotlight เรียนรู้ข้อมูลจากพฤติกรรมการใช้งานของคุณในทุกๆ ส่วนของระบบ เพื่อแนะนำการทำงานสำหรับคุณโดยเฉพาะและการทำงานล่าสุด พร้อมทั้งใส่ค่าตัวแปรต่างๆ ไว้ให้ล่วงหน้า เพื่อให้คุณทำสิ่งที่คุณชอบทำบ่อยๆ ให้เสร็จได้เร็วยิ่งขึ้น

#### ปุ่มด่วน

ปุ่มด่วนคือชุดอักขระสั้นๆ ที่ช่วยให้คุณทำสิ่งต่างๆ ใน Spotlight ได้เร็วขึ้นด้วยการกดปุ่มคีย์บอร์ดเพียงไม่กี่ครั้ง เช่น พิมพ์ "sm" เพื่อส่งข้อความหรือ "ar" เพื่อเพิ่มการเตือนความจำ

## คำสั่งลัด

### การทำงานอัตโนมัติ

ตอนนี้คุณสามารถเรียกใช้คำสั่งลัดได้โดยอัตโนมัติตามเวลาที่ตั้งไว้หรือเมื่อทำอะไรบางอย่างที่เฉพาะเจาะจง เช่น บันทึกไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ที่ต้องการ หรือเชื่อมต่อกับจอภาพ

### การทำงานอัตโนมัติสำหรับระดับแบตเตอรี่

ส่งการแจ้งเตือนให้ตัวคุณเอง หากแบตเตอรี่ใกล้หมดและคุณต้องเข้าประชุมในเร็วๆ นี้ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ลืมว่าต้องชาร์จแบตเตอรี่ให้พร้อมก่อนเริ่มประชุม

### การทำงานอัจฉริยะ<sup>6</sup>

การทำงานอัจฉริยะในแอปคำสั่งลัดสามารถสรุปข้อความ สร้างรูปภาพ หรือเชื่อมต่อกับโมเดลของ Apple Intelligence โดยตรง เพื่อสร้างคำตอบที่นำไปใช้ต่อในคำสั่งลัดของคุณได้

### การทำงานอัจฉริยะ: Image Playground<sup>4</sup>

สร้างภาพคอลลาจจากทุกหัวข้อในลิสต์พร้อมกันทีเดียว เพื่อถ่ายทอดไอเดียของคุณออกมาเป็นภาพได้อย่างรวดเร็ว

การทำงานอัตโนมัติสำหรับไฟล์และโฟลเดอร์เรียกใช้คำสั่งลัดเมื่อมีการอัปเดตไฟล์หรือโฟลเดอร์ ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณบันทึกไฟล์ลงในเดสก์ท็อป คำสั่งลัดจะสามารถย้ายรูปภาพไปยังโฟลเดอร์รูปภาพของคุณ และย้ายไฟล์ที่เหลือทั้งหมดไปยังโฟลเดอร์เอกสารของคุณได้โดยอัตโนมัติ

การทำงานอัตโนมัติสำหรับจอภาพภายนอกเรียกใช้โหมดโป๊สในเวลาที่ทำงานเมื่อคุณเชื่อมต่อกับจอภาพที่โต๊ะทำงาน

### การทำงานอัจฉริยะ: เครื่องมือการเขียน<sup>6</sup>

สรุปประเด็นสำคัญจากเอกสารทั้งหมดในโฟลเดอร์ หรือสรุปข้อมูลจากลิสต์สิ่งที่ต้องทำแต่ละวัน ในแอปเตือนความจำต่างๆ เข้า

### การทำงานอัจฉริยะ: ใช้โมเดล<sup>6</sup>

การทำงานแบบใหม่ที่ทรงพลังอย่างน่าทึ่งจะเชื่อมต่อกับโมเดลของ Apple Intelligence โดยตรง เพื่อสร้างคำตอบที่นำไปใช้ต่อในคำสั่งลัดที่เหลือของคุณได้ ทั้งยังสร้างคำสั่งลัดอันทรงพลังที่ทำได้ทั้งเปรียบเทียบข้อความถอดเสียงกับโน้ตที่พิมพ์ไว้ จัดระเบียบเอกสารตามเนื้อหา ดึงข้อมูลจาก PDF แล้วเพิ่มรายละเอียดที่สำคัญลงในสเปรดชีตและอีกมากมาย

## ข้อความ

### พื้นหลัง<sup>4</sup>

ทำให้การสนทนาของคุณรู้สึกเป็นส่วนตัวมากขึ้นด้วยพื้นหลังที่ทุกคนในวงสนทนาสามารถเพลิดเพลินไปด้วยกัน โดยเลือกจากตัวเลือกแบบไดนามิกที่มีมาให้ เช่น น้ำหรือแสงเหนือ, เลือกจากรูปภาพของคุณเอง หรือจะสร้างใหม่ด้วย Image Playground ก็ยังได้

### โพล<sup>6</sup>

ส่งโพลให้เพื่อนๆ และครอบครัวผ่าน iMessage เพื่อดูว่าทุกคนว่างตอนไหนหรืออยากทานอะไรตอนเย็น ซึ่ง Apple Intelligence จะตรวจจับได้ว่าตอนไหนที่โพลอาจมีประโยชน์และจะแนะนำขึ้นมาให้โดยโพลจะแสดงผลทันทีเมื่อมีการโหวตเข้ามา

### ตัวบอกลสถานะการพิมพ์ในกลุ่ม

ดูได้ทันทีว่าใครกำลังพิมพ์ข้อความด้วยตัวบอกลสถานะการพิมพ์ในกลุ่ม

### รายละเอียดการสนทนาที่ออกแบบใหม่

เข้าไปดูทุกอย่างที่แชร์กันในบทสนทนาได้อย่างง่ายดาย ด้วยหมวดหมู่ที่แยกชัดเจนสำหรับข้อมูลติดต่อ, รูปภาพ, ลิงก์, ตำแหน่งที่ตั้ง และอื่นๆ

### การค้นหาที่ดียิ่งขึ้น<sup>6</sup>

ค้นหาได้ด้วยภาษาที่เป็นธรรมชาติกว่าเดิม เช่น “รูปแม่ไปเที่ยวทะเลตอนเดือนมิถุนายน” การค้นหายังแสดงผลลัพธ์จากคำที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณพิมพ์ได้ด้วย เช่น ถ้าคุณพิมพ์คำว่า “ทราย” ก็อาจมีข้อความเกี่ยวกับชายหาดหรือมหาสมุทรปรากฏขึ้นมา

### ปุ่มเพิ่มรายชื่อในกลุ่ม

เพิ่มรายชื่อใหม่ลงในกลุ่มได้ง่ายๆ ด้วยปุ่มเพิ่มรายชื่อที่จะอยู่ในหน้าการสนทนาถัดจากหมายเลขที่ไม่รู้จัก

### การป้องกันสแปมบนอุปกรณ์

การตรวจจับสแปมบนอุปกรณ์จะกรองสแปมออกจากประวัติการสนทนาของคุณ ซึ่ง โมเดลที่อัปเดตและเรียนรู้จากข้อเสนอแนะของผู้ใช้ก็จะช่วยป้องกันข้อความที่ไม่ต้องการแบบอัปเดตล่าสุดเสมอ

### อนุญาตการแจ้งเตือน

เลือกประเภทข้อความ การตรวจสอบยืนยัน หรืออื่นๆ จากผู้ส่งที่ไม่รู้จักที่คุณต้องการรับการแจ้งเตือน โดยข้อความในหมวดหมู่ที่เลือกจะแสดงการแจ้งเตือนและปรากฏในรายการการสนทนาหลักเป็นเวลา 8 ชั่วโมง

### บล็อกผู้ติดต่อจากรายละเอียดการสนทนา

บล็อกผู้ติดต่อได้เลยจาก ในแอปข้อความ โดยไปที่มุมมองรายละเอียดการสนทนา

### การคัดกรองผู้ส่งที่ไม่รู้จัก<sup>7</sup>

เมื่อเปิดใช้ ก็ควบคุมได้เสมอว่าใครจะติดต่อคุณได้บ้าง โดยข้อความที่คัดกรองจากหมายเลขที่ไม่รู้จักจะถูกนำไปไว้ในส่วนใหม่ของประวัติการสนทนาเพื่อไม่ให้รบกวนคุณ แล้วเมื่อคุณอนุมัติหมายเลขที่คัดกรองแล้ว หมายเลขนั้นถึงจะโทรหรือส่งข้อความถึงคุณผ่านแอปโทรศัพท์, FaceTime และข้อความได้

### ฟิลเตอร์ฉบับร่าง

ค้นหาข้อความที่คุณยังเขียนไม่เสร็จทั้งหมดได้ในที่เดียว โดยข้อความฉบับร่างจะถูกจัดตามการสนทนา เพื่อให้คุณเปิดกลับมาแก้ไขและส่งแบบง่ายๆ ได้อย่างรวดเร็ว

## เพลง

### AutoMix

AutoMix จะเปลี่ยนจากเพลงหนึ่งเข้าสู่อีกเพลงหนึ่งได้อย่างลื่นไหลราวกับดีเจ โดยปรับความเร็วและจังหวะให้พอดีเพื่อมอบประสบการณ์การฟังที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

### ปักหมุดเพลง

ยกเพลงที่คุณรักที่สุดไปไว้ด้านบนสุดของคลังเพื่อให้ง่ายต่อการฟัง

## Safari

### แถบเครื่องมือแบบ Liquid Glass

ดีไซน์แถบโค้งมนแบบใหม่จะลอยอยู่อย่างสวยงามเหนือรายการแถบ ขณะที่เนื้อหาในหน้าเว็บนั้นจะแสดงอยู่ใต้แถบเครื่องมือและเลื่อนไปตามการทอ้งเว็บของคุณ

การปกป้องความเป็นส่วนตัวที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น การป้องกันการสะกดรอยชั้นสูงที่เคยใช้ได้ เฉพาะการทอ้งเว็บแบบส่วนตัว พร้อมปกป้องการทอ้งเว็บทั้งหมดของคุณ ใน Safari แล้ววันนี้ โดยจะช่วยอำพรางข้อมูลเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ที่สามารถนำไปใช้เพื่อสร้างตัวตนดิจิทัลของผู้ใช้ได้

### ตัวบรรจชุดไฟล์สำหรับส่วนขยายเว็บ Safari

ตอนนี้ นักพัฒนาส่วนขยายเว็บสามารถบรรจุชุดไฟล์สำหรับส่วนขยายเว็บโดยไม่ต้องใช้ Mac หรือ Xcode แล้ว เพียงอัปโหลดไฟล์ ZIP ของส่วนขยายไปยัง App Store Connect ซึ่งจะช่วยจัดการแปลงและบรรจุชุดไฟล์สำหรับการนำไปทดสอบและเผยแพร่บน App Store

### แถบด้านข้าง โฉมใหม่

แถบด้านข้าง โฉมใหม่มาพร้อมส่วนใหม่ๆ ที่ช่วยให้คุณค้นหาเนื้อหาที่บันทึกไว้ได้ง่ายขึ้น เช่น “แถบ iCloud” และ “บันทึกไว้ล่าสุด”

การอัปเดตของหน้าต่างย่อยในหน้าต่างหลัก ตอนนี้คุณสามารถย้ายวิดีโอไปยัง PiP ได้ง่ายขึ้นจาก “เมนูหน้า” และยังสามารถควบคุมวิดีโอได้จาก PiP โดยตรง ไม่ว่าจะข้ามไปข้างหน้า ย้อนกลับ หรือแม้แต่ข้ามโฆษณาบนแพลตฟอร์มที่รองรับ



## การเล่นเกม

### ปุ่มเกมซ้อนทับ

แค่คลิกหนึ่งครั้ง คุณก็ปรับการตั้งค่า, เชื่อมต่อกับเพื่อน และดูการอัปเดตล่าสุดจากแอปเกม ซึ่งทั้งหมดนี้ทำได้โดยไม่ต้องออกจากเกมเลย แม้จะเล่นเกมอยู่ คุณก็ทำสิ่งที่ต้องการได้ง่ายๆ เพียงแค่แตะ

### โหมดประหยัดพลังงานขณะเล่นเกม

ให้คุณเล่นเกมได้ยาวนานขึ้นด้วยโหมดประหยัดพลังงานที่ได้รับการอัปเดตพลังแรงให้ทำงานได้ดีเยี่ยมในขณะที่เล่นเกม

### เกมที่กำลังจะเปิดตัวให้เล่นบน Mac

ซึ่งรวมถึง Sniper Elite 5, Into the Dead: Our Darkest Days, Architect: Land of Exiles, Crimson Desert, EVE Frontier, Infinity Nikki, Neverness to Everness, Lies of P: Overture, InZOI, Where Winds Meet, Hitman: World of Assassination, Cronos: The New Dawn, Starsand Island, Harold Halibut และ Blue Prince

### MetalFX Frame Interpolation

#### และการลดนอยซ์

เกมของคุณจะดูลื่นไหลยิ่งขึ้นด้วย MetalFX Frame Interpolation ซึ่งนักพัฒนาเกมสามารถใช้เพื่อทำให้เกมมีอัตราเฟรมที่สูงขึ้นและเสถียรยิ่งขึ้นได้ ขณะที่การลดนอยซ์แบบ MetalFX Denoising ช่วยเพิ่มความสมจริงชนิดที่คุณต้องทิ้ง โดยการปรับปรุงคุณภาพของเอฟเฟกต์แบบเรียลไทม์ซิงและพาทเทรซซิง

### ติดตั้งจาก Mac App Store ได้เร็วขึ้น

เริ่มเกมของคุณได้ในทันที เพราะตอนนี้คุณสามารถติดตั้งเกมใน Mac App Store ได้เร็วยิ่งขึ้น

## Apple Games

### ศูนย์กลางการเล่นเกม

ติดตามความเคลื่อนไหวใหม่ๆ ในทุกเกมของคุณ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมล่าสุดจากเกม และเกมที่เพื่อนกำลังเล่น เพื่อให้คุณไม่พลาดสักช่วงเวลา

### คลังเกม

เข้าถึงคลังเกมทั้งหมดของคุณ รวมถึงเกมที่เพิ่งดาวน์โหลดใหม่และเกมเก่าจาก App Store และ Apple Arcade แล้วเปิดเล่นได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

### รายการแนะนำสำหรับคุณ โดยเฉพาะ

รับคำแนะนำเกี่ยวกับเกมใหม่ที่เหมาะกับคุณ โดยเฉพาะ โดยอิงจากเกมที่你喜欢เล่น

### คำท้า

เล่นเกมและแข่งขันกับเพื่อนในคำท้าต่างๆ, ติดตามคะแนนแบบเรียลไทม์, เฉลิมฉลองให้ผู้อื่น และทำดวลเพื่อแก้มืออีกกรอบรวมทั้งดูว่าพวกเขากำลังเล่นอะไรอยู่และร่วมสนุกไปด้วยกันได้เลย

### Apple Arcade

เข้าถึงเกมดังที่ได้รับรางวัลมากกว่า 200 เกม โดยไม่มีโฆษณาหรือการซื้อภายในแอป เมื่อสมัครเป็นสมาชิก คุณจะสามารถติดตามเกมที่ออกใหม่และกิจกรรมล่าสุด, ติดตามความสำเร็จ, เปรียบเทียบคะแนน และเล่นเกมกับเพื่อนๆ ได้

## และยังมีอะไรอื่นๆ อีก

### การช่วยการเข้าถึง

#### แว่นขยายบน Mac

แว่นขยายจะพร้อมให้ใช้งานบน Mac ในเร็วๆ นี้ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่มองเห็นได้ไม่ชัดสามารถซูมดู ลิงรอบตัว เช่น หน้าจอหรือไวท์บอร์ด โดยใช้ กล้องที่เชื่อมต่ออยู่ พร้อมทั้งสามารถใช้ฟิลเตอร์รูปภาพเพื่อให้เห็นหรืออ่านรายการต่างๆ ได้ง่ายขึ้น แล้วยังเปลี่ยนมุมมองเมื่อต้องการนำเสนอ หรือหนังสือจากมุมมองด้านข้างได้อีกด้วย

#### การจำชื่อ<sup>9</sup>

การจำชื่อสามารถแจ้งเตือนผู้ใช้ที่หูหนวกหรือมี ปัญหาในการได้ยินหากมีคนเรียกชื่อของพวกเขา

#### ป้ายแสดงแนวทางปฏิบัติด้านการช่วย

##### การเข้าถึง

เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงของ แอปและเกมใน App Store ได้ง่ายๆ ด้วยป้าย แสดงแนวทางปฏิบัติด้านการช่วยการเข้าถึง โดยคุณสมบัติเหล่านี้จะแสดงอยู่ในหน้า ผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึง VoiceOver, ข้อความ ตัวใหญ่, ความต่างระดับสีเพียงพอ, ลดการเคลื่อนไหว, คำบรรยาย และอีกมากมาย

#### คุณสมบัติจุดนำสายตาเมื่ออยู่บนรถบน Mac<sup>8</sup>

สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ MacBook ระหว่าง โดยสารในยานพาหนะที่กำลังเคลื่อนที่ จุดเคลื่อนไหวที่ปรับแต่งได้เหล่านี้จะสามารถ ช่วยลดอาการเมารถได้

#### การแชร์หน้าจอพร้อม

##### การตั้งค่าการช่วยการเข้าถึง

ใช้การตั้งค่าการช่วยการเข้าถึงอย่าง VoiceOver ในขณะที่แชร์หน้าจอกับ Mac เครื่องอื่น ใน Apple Remote Desktop หรือแอปการแชร์หน้าจอ

#### ตัวอ่านการช่วยการเข้าถึง<sup>10</sup>

โหมดการอ่านแบบใหม่ที่ใช้ได้ทั่วทั้งระบบ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ตาบอด, มองเห็น ได้ไม่ชัด หรือมีความบกพร่องอื่นๆ ที่กระทบต่อการอ่าน สามารถอ่านข้อความได้ง่ายขึ้น โดยใช้ ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึงเพื่อเปิดตัวอ่านการ ช่วยการเข้าถึงจากแอปไหนก็ได้เพื่อ ดูข้อความในรูปแบบที่คุณกำหนดเองหรือให้ เครื่องอ่านออกเสียงให้คุณฟัง

### Apple Music

#### AutoMix

AutoMix จะเปลี่ยนจากเพลงหนึ่งเข้าสู่อีกเพลง หนึ่งได้อย่างลื่นไหลราวกับดีเจ

#### ปักหมุดเพลงในคลังของคุณ

ยกเพลงที่คุณรักที่สุดไปไว้ด้านบนสุดของคลัง เพื่อให้กดฟังได้ง่ายๆ

### นาฬิกา

#### ปรับแต่งการเลื่อนปลุก

ปรับเปลี่ยนระยะเวลาการเลื่อนปลุกได้ ตั้งแต่ 1 นาทีจนถึง 15 นาที

### FaceTime

#### แลนดิงเพจที่คิดมาใหม่หมด

เฉลิมฉลองให้กับบรรดาคนสำคัญของคุณด้วย แลนดิงเพจ FaceTime ที่คิดมาใหม่ทั้งหมด ดีไซน์แบบเรียงต่อกันสุดเรียบหรูจะแสดง โปสเตอร์รายชื่อของผู้โทรล่าสุด ในสไตล์เฉพาะ ตัวที่สวยงาม และยังเล่นข้อความวิดีโอขณะ เลื่อนหน้าจอ เพื่อให้คุณสามารถดูช่วงเวลาพิเศษ ที่อาจพลาดไป

#### ปุ่มเพิ่มเติม

ตะปุ่ม “เพิ่มเติม” ใหม่เพื่อสัมผัสประสบการณ์ สุดเพลิดเพลินและคุณสมบัติที่มีประโยชน์ใน การโทร FaceTime ได้อย่างรวดเร็ว เช่น SharePlay, การแชร์หน้าจอ และการแปลภาษาสด

#### รายการผู้โทรที่ไม่รู้จัก

ควบคุมว่าใครสามารถติดต่อคุณได้บ้าง ด้วยการเลือกใช้ฟิลเตอร์ผู้โทรที่ไม่รู้จัก ซึ่งจะคัด กรองสายโทรจากหมายเลขที่ไม่รู้จักและนำไปไว้ ในส่วนใหม่ของการจัดการโทรเพื่อไม่ให้รบกวน คุณ และพวกเขาจะโทรหรือส่งข้อความผ่านแอป โทรศัพท์, FaceTime และข้อความถึงคุณได้ก็ต่อ เมื่อคุณทำเครื่องหมายว่ารู้จักหมายเลขดังกล่าว แล้วเท่านั้น

ไฟล์	<p><b>รูปแบบไฟล์ Apple Sparse Image</b> สร้างภาพดิสก์แบบเสมือนด้วยรูปแบบไฟล์แบบเสมือนที่สามารถฟอร์แมตให้เข้ากับระบบไฟล์ทุกประเภท</p>	
Freeform	<p><b>Image Playground</b> ที่อัปเดตใหม่<sup>4</sup>  ใช้สไตล์ใหม่ๆ จาก ChatGPT, ปรับแต่งคุณลักษณะในรูปภาพของผู้คน และอีกมากมาย</p> <p><b>เพิ่มล่าสุด</b> คุณสามารถเพิ่มตำแหน่งเพื่อเข้าไปยังส่วนต่างๆ ของบอร์ด รวมถึงส่งสำเนาบอร์ดของคุณให้ผู้อื่น และอีกมากมาย</p>	<p><b>ประสบการณ์การใช้งานเครื่องมือการเขียนที่ดียิ่งขึ้น<sup>3</sup></b>  ข้อความที่แก้ไขด้วย Apple Intelligence จะปรากฏในเอกสารของคุณอย่างเหมาะสม</p>
บ้าน	<p><b>อุณหภูมิที่ปรับตามสภาพแวดล้อม<sup>11</sup></b> ตั้งค่าเครื่องควบคุมอุณหภูมิของคุณให้ปรับโดยอัตโนมัติเมื่อคุณอยู่ที่บ้าน ออกจากบ้าน หรือไม่อยู่บ้านเป็นเวลานาน</p>	
บันทึก	<p><b>แอปบันทึกบน Mac</b> มีให้ใช้งานบน Mac แล้ววันนี้เพื่อมอบประสบการณ์การเขียนที่สะดวกสบายที่สุด โดยแอปบันทึกจะช่วยให้คุณเขียนและเก็บบันทึกเรื่องราวในแต่ละวัน รวมไปถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ด้วยรูปภาพ วิดีโอ เสียงบันทึก สถานที่ และอีกมากมายได้อย่างง่ายดาย ซึ่งรายการบันทึกต่างๆ จะซิงค์ระหว่างอุปกรณ์โดยใช้ iCloud</p> <p><b>บันทึกหลายเล่ม</b> จัดเก็บรายการบันทึกของคุณให้เป็นระเบียบด้วยการสร้างบันทึกแยกเป็นหลายๆ เล่มสำหรับแต่ละแง่มุมของชีวิต พร้อมทั้งเพิ่มชื่อและไอคอนแบบกำหนดเองสำหรับบันทึกแต่ละเล่ม โดยเฉพาะ</p>	<p><b>เลย์เอาต์ที่ยืดหยุ่น</b> ปรับแต่งเลย์เอาต์ของรายการบันทึก โดยเพิ่มรูปภาพ, วิดีโอ, ภาพวาด และไฟล์แนบอื่นๆ ให้ดูกลมกลืนไปกับข้อความที่คุณเขียน</p> <p><b>มุมมองแผนที่</b> มุมมองแผนที่อันสวยงามจะแสดงรายการบันทึกต่างๆ ตามสถานที่ที่บันทึกนั้นเขียนขึ้น ซึ่งหมายความว่า คุณสามารถดูรายการบันทึกที่เคยเขียนในแต่ละสถานที่ได้ และยังค้นหารายการบันทึกที่เคยเขียนในบริเวณ ใกล้เคียงได้อีกด้วย</p> <p><b>ข้อมูลเชิงลึก</b> มุมมองข้อมูลเชิงลึกที่อัปเดตใหม่จะแสดงรูปภาพที่เป็นไฮไลท์ของแต่ละเดือน ในปฏิทิน</p>
คีย์บอร์ด	<p><b>คีย์บอร์ดทับศัพท์ภาษาอาหรับ</b> รองรับการทับศัพท์ภาษาอาหรับ โดยคีย์บอร์ดจะให้คุณพิมพ์คำตามเสียงในภาษาอังกฤษแล้วค่อยแปลงเป็นภาษาอาหรับ</p>	

แผนที่	<p><b>การแชร์ที่ปรับปรุงใหม่</b>          URL ใหม่แบบสั้นๆ อย่าง <a href="https://maps.apple">https://maps.apple</a> ช่วยให้การแชร์สถานที่ต่างๆ และการแนะนำสถานที่ที่น่าสนใจกับครอบครัวและเพื่อนๆ กลายเป็นเรื่องง่ายยิ่งกว่าที่เคย</p>	
โน้ต	<p><b>ข้อความถอดเสียงการโทร</b>          บันทึกเสียงสนทนาบน FaceTime หรือบทสนทนาทางโทรศัพท์ในรูปแบบข้อความและเสียง แล้วดูสรุปเนื้อหาของการโทร</p>	<p><b>ส่งออกและนำเข้าไฟล์ Markdown</b>          บันทึกและดาวน์โหลดโน้ตของคุณเป็นไฟล์ Markdown หรือจะนำเข้าไฟล์รูปแบบ Markdown ก็ทำได้</p>
รหัสผ่าน	<p><b>ประวัติรหัสผ่าน</b>          ดูใหม่ไลน์ของการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับบัญชีได้ในแอปรหัสผ่าน รวมถึงประวัติรหัสผ่านที่เคยใช้ และรหัสผ่านสุ่มที่แอปสร้างให้</p>	
รูปภาพ	<p><b>คอลเลกชันที่ปักหมุด</b>          เพิ่มคอลเลกชันที่คุณใช้บ่อยที่สุดและเข้าถึงคอลเลกชันเหล่านั้นได้ง่ายๆ ด้วยการคลิกที่แถบด้านข้าง</p> <p><b>ซ่อนแถบด้านข้าง</b>          เลือกซ่อนแถบด้านข้างเมื่อคุณต้องการขยายรูปภาพให้เต็มหน้าจอ</p> <p><b>รูปย่อของวิดีโอที่เกี่ยวข้อง</b>          ในผลการค้นหาผลการค้นหาวิดีโอจะแสดงเฟรมที่ตรงกันทันที เพื่อให้คุณหาไฟล์วิดีโอที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว</p>	<p><b>จัดเรียงและกรอง</b>          ค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็วด้วยตัวเลือกการกรองและการจัดเรียง ในทุกมุมมอง</p> <p><b>ปรับแต่งมุมมองคอลเลกชัน</b>          นอกจากจะปรับลำดับของคอลเลกชันและรายการในคอลเลกชันที่ปักหมุดได้แล้ว ตอนนี้คุณยังปรับขนาดการแสดงผลได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นไทล์ที่ใหญ่ขึ้น, เลย์เอาต์แบบแน่นขึ้น หรือตัวเลือกที่เน้นแถวบนสุด</p> <p><b>วิดเจ็ตรูปภาพที่เปี่ยมไปด้วยสีสัน</b>          เลือกที่จะแสดงรูปภาพในสีที่สวยงามบนเดสก์ท็อป</p>
พ็อดคาสท์	<p><b>การตั้งค่าความเร็วแบบกำหนดเองที่เลือกได้มากขึ้น</b>          เลือกความเร็วในการฟังได้อย่างที่ต้องการด้วยตัวเลือกตั้งแต่ 0.5x ถึง 3x แถบยังบันทึกการตั้งค่าที่ชอบเฉพาะแต่ละรายการได้อีกด้วย</p>	

## การปกป้องเด็กๆ ทางออนไลน์

### คำขอเพื่อการสื่อสาร

ผู้ปกครองสามารถอนุมัติคำขอจากเด็กๆ เพื่อสื่อสารกับหมายเลขโทรศัพท์ที่ใหม่ได้แล้ว ด้วยการแตะแค่ครั้งเดียวในแอปข้อความ

**ประสบการณ์การใช้งานแอปที่เหมาะสมกับอายุ**  
ผู้ปกครองสามารถอนุญาตให้เด็กๆ แชรซ์ช่วงอายุของพวกเขา กับแอปของบุคคลที่สามได้ เพื่อให้แอปแสดงเนื้อหาและคุณสมบัติที่เหมาะสมกับช่วงวัย

### ความปลอดภัยในการสื่อสาร

วันนี้อัลบั้มที่แชร์ในแอปรูปภาพและการโทร FaceTime แบบสดจะสามารถตรวจจับและเบลอภาพไปเป็ลือย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการสื่อสารของเด็กๆ

### App Store

การจัดระดับอายุที่เหมาะสมสำหรับแอปมีเพิ่มเข้ามาใหม่อีกสองระดับ และหน้ารายละเอียดแอปที่อัปเดตใหม่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาและคุณสมบัติที่มีภายในแอป นอกจากนี้ ผู้ปกครองยังสามารถอนุญาตให้เด็กๆ ดาวน์โหลดแอปที่เกินกว่าระดับอายุที่กำหนดไว้ของพวกเขาเป็นกรณีพิเศษได้ด้วย

## เตือนความจำ

### เตือนความจำที่แนะนำ<sup>6</sup>

ด้วย Apple Intelligence วันนี้แอปเตือนความจำสามารถตรวจดูอีเมล, เว็บไซต์, โน้ต หรือข้อความอื่นๆ บนอุปกรณ์ของคุณ เพื่อค้นหาสิ่งที่ต้องทำ หรือรายการจ่ายตลาดที่เกี่ยวข้องที่สุดจากสิ่งที่คุณกำลังดูอยู่ได้ ไม่ว่าจะดึงวัตถุดิบมาจากสูตรอาหารใน Safari หรือ News+ ไปจนถึงสรุปสาระสำคัญจากบันทึกการประชุม ก็ทำได้ง่ายๆ เพียงแชร์ข้อความหรือหน้าไปยังแอปเตือนความจำ แล้วรับคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับบริบทนั้นๆ ได้อย่างรวดเร็ว

### เตือนความจำด่วน

สร้างรายการเตือนความจำได้อย่างรวดเร็ว เพียงแค่พิมพ์ลงใน Spotlight เรียกว่าเป็นเครื่องมือที่ลงตัวสุดๆ สำหรับสร้างรายการเตือนความจำระหว่างที่เดินทางแบบไม่ช้ดจ้งหวะเวรี่ก โฟลว์เลย

### จัดหมวดหมู่อัตโนมัติ<sup>6</sup>

จัดระเบียบการเตือนความจำให้เป็นหมวดหมู่ที่ดูเรียบร้อยภายใต้รายการเดียวกันได้อัตโนมัติ และด้วย Apple Intelligence การแจ้งเตือนจะแบ่งกลุ่มตามหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เช่น “งาน” หรือ “ธุระ” เพื่อให้จัดการได้ง่ายมากขึ้น

### การรองรับใหม่โซน

คุณสามารถเลือกใหม่โซนสำหรับการแจ้งเตือนแต่ละรายการได้ และยังเลือกตั้งค่าการแสดงใหม่โซนสำหรับแอปเตือนความจำได้อีกด้วย

## Siri

### ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Siri:

#### การรับรู้อุปกรณ์และบริบท<sup>6</sup>

เมื่อต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ตอนนี้ Siri จะคำนึงถึงบริบทบนหน้าจอและบนอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่า, รุ่น และซอฟต์แวร์ด้วย

#### สั่งการต่อจากคำตอบของ ChatGPT

##### ด้วยการทำงาน<sup>12</sup>

Siri สามารถช่วยคุณทำสิ่งที่ต่อเนื่องจากคำตอบของ ChatGPT ได้ เช่น ถ้าคุณถามว่า “เพลงที่เหมาะสมสำหรับคาราโอเกะมีอะไรบ้าง” คุณก็สามารถสั่งการต่อได้โดยบอกว่า “เล่นเพลงที่สาม”

### สร้างไฟล์จาก ChatGPT<sup>12</sup>

คุณสามารถขอให้ ChatGPT สร้างเอกสารตามคำสั่งได้แล้ววันนี้ เช่น “สร้างสเปรดชีต” จากนั้นใช้ ShareSheet เพื่อบันทึกไปยังแอปไฟล์ หรือเปิดในแอปที่คุณต้องการ

การอัปเดตซอฟต์แวร์	<p><b>แกลเลอรีการอัปเดตซอฟต์แวร์</b></p> <p>คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติที่กำลังจะเปิดให้ใช้งานได้จากแกลเลอรีใหม่ที่สวยงามได้แล้ววันนี้ เมื่ออัปเดตจาก macOS Sequoia 15.6 เป็น macOS เวอร์ชันหลักถัดไป</p>	
การตั้งค่า	<p><b>รวบรวมรายชื่อที่ถูกบล็อกไว้ในการตั้งค่า</b></p> <p>จัดการรายชื่อที่ถูกบล็อกสำหรับทุกแอป การสื่อสารได้ในการตั้งค่า</p>	<p><b>UI แบบเตอร์ใหม่</b></p> <p>เรียนรู้เพิ่มเติมว่ารูปแบบการใช้งานในแต่ละวัน รวมถึงแอปที่คุณใช้บ่อยๆ ใช้พลังงานแบบเตอร์อย่างไร ด้วย UI แบบเตอร์แบบใหม่หมดที่ออกแบบมาเพื่อนำข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการมาอยู่ใกล้ๆ แค่มือปลายนิ้ว</p>
เทอร์มินัล	<p><b>ธีมใหม่</b></p> <p>ปรับแต่งเซลล์ให้เหมาะกับบุคลิกของคุณด้วย ลวดและอารมณ์ที่ใช่ รวมถึงธีมโปร่งใสแบบสว่างหรือธีมโปร่งใสแบบมืดในแบบใหม่หมดที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก Liquid Glass</p>	<p><b>ฟอนต์ใหม่</b></p> <p>ตอนนี้คุณสามารถเลือกสีสำหรับคำสั่งของคุณได้มากกว่า 16 ล้านสี ด้วยการรองรับสีสีระดับ 24 บิต</p>
เครื่องมือการเขียน	<p><b>การรองรับการจัดรูปแบบที่ดียิ่งขึ้นในเครื่องมือการเขียน<sup>12</sup></b> </p> <p>เครื่องมือการเขียนและการเขียนด้วย ChatGPT สามารถเก็บรักษาและแสดงข้อความ รวมถึงการจัดรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ตัวหนา, ลิงก์, หัวเรื่อง, รูปภาพแบบอินไลน์, สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย และตารางได้</p>	

\*มาพร้อมกับการอัปเดตภายในปีนี้

- <sup>1</sup> การแปลภาษาสดในแอปข้อความพร้อมให้ใช้งานในภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส), เยอรมัน, อิตาลี, ญี่ปุ่น, เกาหลี, โปรตุเกส (บราซิล), สเปน (สเปน) และจีน (ตัวข้อ) บน iPhone, iPad หรือ Mac ที่เปิดใช้งาน Apple Intelligence ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของคุณสมบัติ Apple Intelligence และภาษา รวมถึงข้อกำหนดของระบบได้ที่ <http://support.apple.com/th-th/121115>
- <sup>2</sup> การแปลภาษาสดในแอปโทรศัพท์และ FaceTime พร้อมให้ใช้งานสำหรับการโทรแบบตัวต่อตัวในภาษาอังกฤษ (สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส), เยอรมัน, โปรตุเกส (บราซิล) และสเปน (สเปน) บน iPhone, iPad หรือ Mac ที่เปิดใช้งาน Apple Intelligence ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของคุณสมบัติ Apple Intelligence และภาษา รวมถึงข้อกำหนดของระบบได้ที่ <http://support.apple.com/th-th/121115>
- <sup>3</sup> Genmoji, Image Playground และไม่เสกภาพพร้อมให้ใช้งานในภาษาอังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, ญี่ปุ่น, โปรตุเกส (บราซิล) และสเปน บน iPhone, iPad หรือ Mac ที่เปิดใช้งาน Apple Intelligence ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของคุณสมบัติ Apple Intelligence และภาษา รวมถึงข้อกำหนดของระบบได้ที่ [support.apple.com/th-th/121115](http://support.apple.com/th-th/121115)
- <sup>4</sup> Genmoji, Image Playground และไม่เสกภาพพร้อมให้ใช้งานในภาษาอังกฤษ, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อิตาลี, ญี่ปุ่น, โปรตุเกส (บราซิล) และสเปน บน iPhone, iPad หรือ Mac ที่เปิดใช้งาน Apple Intelligence การผสมรวมกับ ChatGPT มีให้ใช้งานเฉพาะในภูมิภาคที่สามารถใช้งานแอปและบริการ ChatGPT ได้ โปรดดูความพร้อมใช้งานของ ChatGPT ที่ OpenAI ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของคุณสมบัติ Apple Intelligence และภาษา รวมถึงข้อกำหนดของระบบได้ที่ [support.apple.com/th-th/121115](http://support.apple.com/th-th/121115)
- <sup>5</sup> ใช้งานไดบนคอมพิวเตอร์ Mac ที่มี Apple Silicon และคอมพิวเตอร์ Mac ที่ใช้โปรเซสเซอร์ Intel พร้อมชิป T2 Security, iPhone และ Mac ต้องลงชื่อเข้าด้วยบัญชี Apple เดียวกัน โดยใช้การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย, iPhone และ Mac ต้องอยู่ใกล้กันและเปิดทั้ง Bluetooth และ Wi-Fi ในขณะที่ Mac จะต้องไม่ใช่ AirPlay หรือ Sidecar อยู่
- <sup>6</sup> Apple Intelligence พร้อมให้ใช้งานในรุ่นเบต้า คุณสมบัติบางประเภทอาจใช้ไม่ได้ในบางภูมิภาคหรือบางภาษา ดูความพร้อมใช้งานของคุณสมบัติและภาษา รวมถึงข้อกำหนดของระบบได้ที่ [support.apple.com/th-th/121115](http://support.apple.com/th-th/121115)
- <sup>7</sup> การคัดกรองผู้ส่งที่ไม่รู้จักจะเปิดใช้งานเป็นค่าเริ่มต้นในประเทศจีน อินเดีย และบราซิล
- <sup>8</sup> ใช้งานไดบน MacBook ที่มี Apple Silicon
- <sup>9</sup> ใช้งานไดบน Mac ที่มี Apple Silicon
- <sup>10</sup> มีให้ใช้งานในภาษาอาหรับ, บาสก์, เบงกาลี (อินเดีย), โภชปุระ (อินเดีย), บัลแกเรีย, กวางตุ้ง (ฮ่องกง), คาตาลัน, โครเอเชีย, เช็ก, เดนมาร์ก, ดัตช์ (เบลเยียม, เนเธอร์แลนด์), อังกฤษ (ออสเตรเลีย, อินเดีย, ไอร์แลนด์, สกอตแลนด์, แอฟริกาใต้, สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา), ฟาร์ซี, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส (เบลเยียม, แคนาดา, ฝรั่งเศส), กาลิเซีย, เยอรมัน, กรีก, ฮีบรู, ฮินดี, ฮังการี, อินโดนีเซีย, อิตาลี, ญี่ปุ่น, กันนาดา, คาซัค, เกาหลี, ลิทัวเนีย, มาเลย์, จีนแมนดาริน (จีนแผ่นดินใหญ่, ไต้หวัน), มราฐี, นอร์เวย์, โปแลนด์, โปรตุเกส (บราซิล, โปรตุเกส), โรมาเนีย, รัสเซีย, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, สเปน (อาร์เจนตินา, ชิลี, โคลอมเบีย, เม็กซิโก, สเปน), สวีเดน, ทมิฬ, ฟิลิปปินส์, ไทย, ตุรกี, ยูเครน, วาเลนเซีย และเวียดนาม
- <sup>11</sup> ต้องใช้ร่วมกับศูนย์กลางอุปกรณ์บ้าน เช่น Apple TV หรือ HomePod และเครื่องควบคุมอุณหภูมิ Matter ที่ใช้งานร่วมกันได้ ผู้ใช้ต้องใช้ Apple Home เวอร์ชันล่าสุด และเปิดใช้งานบริการหาตำแหน่งที่ตั้งสำหรับแอปบ้านและอุปกรณ์เสริมบ้าน
- <sup>12</sup> การผสมรวมกับ ChatGPT มีให้ใช้งานบน iPhone, iPad หรือ Mac ที่เปิดใช้งาน Apple Intelligence เฉพาะในภูมิภาคที่สามารถใช้แอปและบริการ ChatGPT ได้ โปรดดูความพร้อมใช้งานของ ChatGPT ที่ OpenAI ดูความพร้อมใช้งานของคุณสมบัติ Apple Intelligence และภาษา รวมถึงข้อกำหนดของระบบได้ที่ [support.apple.com/th-th/121115](http://support.apple.com/th-th/121115)